

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลห้วยซึ้งชัยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมริมบึง เทศบาลตำบลห้วยซึ้งชัยพัฒนา

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำพล นาสมฝัน	ประธานสภาเทศบาลตำบลฯ	อำพล นาสมฝัน	
๒	นายฉลอง ทัพธานี	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ฉลอง ทัพธานี	
๓	นายันทา วิเชียรชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	นันทา วิเชียรชัย	
๔	นายทวีคิด อุปกา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ทวีคิด อุปกา	
๕	นายธนเดช มาศงามเมือง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	ธนเดช มาศงามเมือง	
๖	นางอภิวัน แก้วลี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	อภิวัน แก้วลี	
๗	นายคำเบา วิชาชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	คำเบา วิชาชัย	
๘	นายคณิต วิชาชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	คณิต วิชาชัย	
๙	นายสมบูรณ์ ครเสนา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	สมบูรณ์ ครเสนา	
๑๐	นายอุดม นาสมยนต์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	อุดม นาสมยนต์	
๑๑	นายเสถียร นาสุนทร	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	เสถียร นาสุนทร	
๑๒	นายรณรงค์ นิตยารจน์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	รณรงค์ นิตยารจน์	

ผู้ลาประชุม - ไม่มี -

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ศรีจินดา	นายกเทศมนตรีฯ	-	ลา
๒	นายสากล ครเสนา	รองนายกเทศมนตรีฯ	สากล ครเสนา	
๓	นายสมภีร์ เขตมนตรี	รองนายกเทศมนตรีฯ	สมภีร์ เขตมนตรี	
๔	นายสุวรรณ์ นาสวาส	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สุวรรณ์ นาสวาส	
๕	นายอานัฐ ครเสนา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	อานัฐ ครเสนา	
๖	นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร	ปลัดเทศบาล	ณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร	
๗	นางละอองดาว วงศ์กาไสย	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ละอองดาว วงศ์กาไสย	
๘	นายสุรัตน์ เมืองมัจฉา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุรัตน์ เมืองมัจฉา	

เมื่อได้เวลาประชุม นายรณรงค์ นิตยารจน์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยซึ้งชัยพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม คือผู้มาประชุมทั้งหมด ๑๒ คน จึงได้ให้นายอำพล

/นาสมฝัน...

นามสมฝัน ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยพัฒนา ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม จำนวน ๕ รายการ

ญัตติที่ ๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๔๕,๐๐๐ บาท

ญัตติที่ ๕.๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๗๐,๐๐๐
บาท

ญัตติที่ ๕.๓. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ๕๐,๐๐๐
บาท

-ญัตติที่ ๕.๑. และ ๕.๓. โอนงบประมาณมาจาก แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ญัตติที่ ๕.๔. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ๙๓,๖๗๙ บาท

/ญัตติที่ ๕.๕....

ญัตติที่ ๕.๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑,๙๙๐ บาท

-ญัตติที่ ๕.๔. และ ๕.๕. โอนงบประมาณมาจากแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ราชการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงตำแหน่งในการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล กำหนดจ่ายเป็นเวลา ๑๒ เดือน

ประธานสภาฯ

คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่มจำนวน ๕ รายการ ขอให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็น

นายสากล ศรเสนา

-ท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนา ลาตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้แต่งตั้งให้กระผม นายสากล ศรเสนา ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนา ตามระยะเวลาดังกล่าว วันนี้กระผมและคณะผู้บริหารขอเรียนต่อที่ประชุมในสถานการณ์ขอโอนงบประมาณหลายรายการ ดังนี้

ญัตติที่ ๕.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกน้ำ ๔๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากตอนนี้พนักงานขับรถบรรทุกน้ำของเทศบาลมีคนเดียวทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงในกรณีเกิดเหตุในเวลากลางคืน และตอนนี้ก็มีเหตุเพลิงไหม้ตอนกลางคืนค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะบริเวณบ่อขยะของเทศบาล จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอีก ๑ คนเพื่อจะได้เข้าเวรกลางคืน เพื่อผลัดเปลี่ยนเวรกันให้บริการประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ญัตติที่ ๕.๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ จึงมีมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็น

/วันหยุดราชการ...

วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ อีก ๑ วัน ในส่วนของ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการ กำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป นอกจากนี้ ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมี ความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมาย ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการ ให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่ เห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่กระทบต่อการ ให้บริการประชาชน และเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนาได้รับมอบหมายจาก อำเภอห้องชัยให้รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีที่สำคัญมาทุกๆ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้อง โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้ให้มีความเหมาะสมและสมพระ เกียรติ

ญัตติที่ ๕.๓. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกองสาธารณสุขมีรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ คัน คือ รถ EMS รถขยะ และรถคูตสิ่งปฏิกูล และรถทุกคัน ต้องออก ให้บริการประชาชนทุกวัน ทำให้มีการชำรุดบ่อยทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต้องโอนเพิ่ม

-ญัตติที่ ๕.๑. และ ๕.๓.โอนงบประมาณมาจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ญัตติที่ ๕.๔. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ๙๓,๖๗๙ บาท

ญัตติที่ ๕.๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ๑,๙๙๐ บาท

-ญัตติที่ ๕.๔. และ ๕.๕.โอนงบประมาณมาจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน /และปรับปรุงตำแหน่ง...

และปรับปรุงตำแหน่งในการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล กำหนดจ่ายเป็นเวลา ๑๒
เดือน

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับการลงมติดังนี้

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามที่เสนอ จำนวน ๑๑ เสียง

๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ จำนวน - เสียง

๓) งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภา

นายสากล ศรเสนา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ญัตติที่ ๖.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ แก้ไขเฉพาะรายการที่ ๑ และ ๓

ข้อความเดิม ๑.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เข้า
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจการบริหารงานหรือการเยี่ยมชมเทศบาลและการเข้า
ร่วมต้อนรับบุคคลสำคัญหรือรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ์ (๓๐,๐๐๐ บาท)๓.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ ที่
เทศบาลดำเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หรือ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น (๔๐,๐๐๐ บาท)

ข้อความใหม่ ๑.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เข้า
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจการบริหารงานหรือการเยี่ยมชมเทศบาลและการเข้า
ร่วมต้อนรับบุคคลสำคัญหรือรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ์ (๔๐,๐๐๐ บาท)๓.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ ที่
เทศบาลดำเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หรือ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น (๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ญัตติที่ ๖.๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก น้ำ จำนวน ๑ คน อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒๒

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก น้ำ จำนวน ๒ คน รวมงบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน รวมงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รวมเวลา ๔ เดือน ๑๕ วัน รวมงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (โอนเพิ่ม)

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒๒

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

-ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับการลงมติดังนี้

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เสนอ จำนวน ๑๑ เสียง

๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ จำนวน - เสียง

๓) งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.